

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยคณะผู้บริหารนางสาวธนพร ต๊ะทองคำ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ กองคลัง กองสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างและงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการประชุมชมหมู่บ้าน ในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยแก้ว เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ให้กับประชาชนหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ๑. ผู้นำชุมชน ๒. อสม. ๓. เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว ๔. ประชาชนหมู่ที่ ๔

ผลจากการมีส่วนร่วม ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินการ นำปัญหาจากการประชุมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในงบประมาณปีถัดไปหรือใช้งบเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยคณะผู้บริหารนางสาวธนชพร ต๊ะทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ กองคลัง กองสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างและงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการประชุมชุมชนหมู่บ้าน ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุศิริมงคล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ให้กับประชาชนหมู่ที่ ๙ บ้านพระธาตุ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ๑. ผู้นำชุมชน ๒. อสม. ๓. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ ๔. ประชาชนหมู่ที่ ๙

ผลจากการมีส่วนร่วม ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินการ นำปัญหาจากการประชามบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในงบประมาณปีถัดไปหรือใช้งบเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทัน่วงที

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยคณะผู้บริหารนางสาวธนพร ต๊ะทองคำ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ กองคลัง กองสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่างและงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ลงพื้นที่ดำเนินการจัดการประชุมหมู่บ้าน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๘ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ให้กับประชาชนหมู่ที่ ๘ บ้านแม่ปะบ้านสัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ๑. ผู้นำชุมชน ๒. อสม. ๓. เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว ๔. ประชาชนหมู่ที่ ๘

ผลจากการมีส่วนร่วม ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินการ นำปัญหาจากการประชามบรมุแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในงบประมาณปีถัดไปหรือใช้งบเร่งด่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที